



ประกาศสำนักพัฒนาสังคม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมอาชีพ
(วิทยาการส่งเสริมอาชีพ) ในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ได้มีประกาศสำนักพัฒนาสังคม ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การรับสมัคร
และคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมอาชีพ (วิทยาการส่งเสริมอาชีพ) ในโรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอก
ที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมอาชีพ (วิทยาการส่งเสริมอาชีพ) ในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ วิธีการคัดเลือก และการประกาศผลการคัดเลือก
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง ผู้เข้ารับการคัดเลือกไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่
ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายแสนยากร อุ่นมีศรี)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ
ด้านการส่งเสริมอาชีพ (วิทยากรส่งเสริมอาชีพ) ในโรงเรียนฝึกออาชีพกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
แนบท้ายประกาศสำนักพัฒนาสังคม ที่ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ตำแหน่ง วิทยากรส่งเสริมอาชีพ วิชาพนักงานขับรถยนต์สามล้อไฟฟ้า จำนวนทั้งสิ้น ๑ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	วัน เวลา สถานที่คัดเลือก
๑	นายธนวิทย์ คมสารพาง	วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ รายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงเรียนฝึกออาชีพ กรุงเทพมหานคร (ดินแดง ๒) สอบสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป ผู้เข้าสอบกรูณานำ “แฟ้มสะสมผลงาน” มาในวันสอบเพื่อประกอบการพิจารณา


(นางสาวอัมพร ชัยปัญญานนท์)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการฝึกออาชีพ

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้างต้น สำนักพัฒนาสังคมได้ประกาศ
ตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้รับรองตนเองในใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังนั้น
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศสมัครคัดเลือกจะถือว่า
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายนั้นขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น
การประกาศผลการคัดเลือก จะประกาศให้ทราบในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
ชั้น ๑ อาคาร ๓ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร หรือเว็บไซต์สำนักพัฒนาสังคม